



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๘๔

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของ  
สภามหาวิทยาลัย (ทราบ)

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และมีข้อเสนอแนะให้กองการเจ้าหน้าที่นำไปหารือในคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และปรับเนื้อหาใน “ร่าง” ประกาศฯ ให้ถูกต้องเหมาะสม แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ถ้อยคำ แก้ไขเพิ่มเติมและเรียบเรียงใหม่ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนกฎหมายและภาษา และให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาทันที ที่ประชุมมีข้อสังเกตในส่วนขอ “ร่าง” ประกาศสภาฯ เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ดังนี้

๑. ในส่วนของบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี อาจไม่ต้องกำหนดขั้นสูงไว้ก็ได้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดให้อธิการบดีมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ ๔ ปี แต่ไม่เกิน ๒ วาระ ซึ่งแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งไม่เกิน ๘ ปี และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างในปัจจุบันจะเลื่อนปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกินร้อยละ ๕ ซึ่งรวมทั้งปีจะเลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อปี ซึ่งหากจะประมาณการจำนวนเงินที่ได้เลื่อนตามร้อยละที่ได้เลื่อนและจำนวนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งแล้ว ไม่น่าถึงขั้นสูงที่กำหนดไว้อยู่แล้ว แต่คณะกรรมการบางท่านเห็นว่า ควรกำหนดเอาไว้เนื่องจากอาจมีการจ้างอธิการบดีจากบุคคลภายนอกในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดไว้ก็ได้

๒. ไม่ควรพิจารณาเฉพาะเรื่องการเลื่อนค่าจ้างของอธิการบดีเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงค่าจ้างและค่าตอบแทนต่าง ๆ ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน และในทุก ๆ ด้านด้วย

รายละเอียดตาม “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูง  
ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรง  
ตำแหน่งอธิการบดี ที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙  
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ทั้ง ๒ ฉบับ ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๓๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ